

ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้วิจัย สิริชัย ชนะศรี

ปริญญา รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ยุภาพร ยุภาส
ดร.วัชรินทร์ สุทธิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้านต่อ
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาคม
หมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม เพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ และเพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะของประชาคมหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาคมหมู่บ้านในเขตตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ F-test (One – Way
ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถ้าพบความแตกต่างจะวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ้ (Scheffe)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับดี เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา

การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามลำดับ

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชามหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม เพศ อายุ หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน พบว่า ประชาคมหมู่บ้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะของประชามหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด คือ ควรเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในแต่ละหมู่บ้าน ควรส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวหอมมะลิ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ควรหาแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาเสียดินในชุมชน สอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง ควรมีการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในแต่ละหมู่บ้านให้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และควรสนับสนุนให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมบุญบั้งไฟขึ้นเป็นประจำทุกปี ควรวางท่อระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ใช้การได้ดีเสมอ ควรติดตั้งไฟส่องสว่างตามหมู่บ้านให้ครอบคลุมและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี ควรก่อสร้างระบบประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและบำรุงรักษาให้ใช้การ ได้ดีอยู่เสมอ ควรปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาฝุ่น และการเดินทางของประชาชนจะได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น ควรส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ ริมถนนสาธารณะ เป็นต้น การพัฒนาต้องพัฒนาพร้อมกันทุกด้าน เช่น ตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ควรดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ควรบริหารงานอยู่บนพื้นฐานของความประหยัด และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการบริหารงานได้